



บันทึกข้อความ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับที่ ๑๑๐

วันที่ 15 ส.ค. 2565

เวลา 10.00 น.

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ อว ๐๖๓๕.๐๗/ว.๑๗๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแจ้งสาขาวิชาในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณنجศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรียน คณบดี

1. เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

2. เห็นสมควรรับ ปอ.ลพ จ.บ.ทุกแผน

และแจ้ง รง.ฯ จิตภ, คุณบริหารสิทธิ์

15 ส.ค. 65

① ทราบ

② มอบตามไลน์

③ แจ้งในไลน์ประชุม คบ. คณะวิทยาศาสตร์

สุวิทย์

15 ส.ค. 65



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และฉบับที่ ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย มีคุณภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กอปรกับ มติคณะกรรมการมาตรการการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๑) จึงประกาศกำหนด แนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้คณะและสาขาวิชาที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเมินความพร้อมความปลอดภัย และความเหมาะสมของหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ ที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ว่ามีความเหมาะสมก่อนมีหนังสือแจ้งความจำนงขอ เป็นสถานที่ฝึก โดย

๑.๑ คณะจัดทำหนังสือที่แสดงความเห็นชอบของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานหรือสถานประกอบการ สาขาวิชา และนักศึกษา เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าทุกฝ่ายยินดีที่จะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑.๒ ให้สาขาวิชารวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา แล้วแต่กรณี เสนอต่อคณะซึ่งเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ หรือเสนอไปยังหน่วยสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๒. ให้คณะและสาขาวิชา เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม) และสหกิจศึกษา ณ สถานที่จริง (On-site) เพื่อให้ศึกษามีทักษะและประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาที่เรียน เว้นแต่กรณีจำเป็นและมีเหตุสมควรให้ปรับรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ (Online) โดยการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หรือมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำโครงการ หรือจัดกระบวนการวิชาทดแทน หรือวิธีการอื่นใด ตามที่เห็นสมควรที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับที่หลักสูตรกำหนด

๓. กรณีที่มีการยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาก่อนกำหนด เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รุนแรงขึ้น นักศึกษาเห็นว่าตนเองมีความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานที่ฝึกงาน ให้นำผลการฝึกในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และเวลาการฝึกมาประกอบกับส่วนที่สาขาวิชาจะดำเนินการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น การให้ทำโครงการเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนสถานที่ฝึก เพื่อให้ นักศึกษาได้สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาตามเวลาและแผนการที่กำหนด

๔. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา โดยการนิเทศในสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมาตรการควบคุมของภาครัฐ ให้ดำเนินการนิเทศแบบลงพื้นที่ (Onsite) เป็นหลัก เว้นแต่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รุนแรงมากขึ้น ให้สามารถดำเนินการนิเทศในแบบออนไลน์ (Online) ร่วมได้ หากกรณีหน่วยงานหรือสถานประกอบการจัดให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) แบบเต็มเวลาหรือบางช่วงเวลา ให้นักศึกษานำหลักฐานจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการแจ้งให้สาขาวิชาทราบ เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบระยะเวลาการฝึกและการประเมินผล

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง